

## อย.อายัดนมผงนำเข้าจากจีน 20 ตัน!

■ นำเสนอเมื่อ 28 ก.ย. 2551

อย.อายัดนมผงนำเข้าจากจีนของบริษัทนมชื่อดัง 20 ตัน ตรวจซ้ำเพื่อความปลอดภัย เผยบุกตลาดเยาวราชยังพบลูกอมตรากระต่ายขาวกว่า 10 ถุง ดาญ วิชาญ ลุยตรวจตลาดโรงเกลือ พบมีผลิตภัณฑ์ในชายเฝ้าระวัง 6 รายการ ขอความร่วมมือห้างจำหน่าย และส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ขณะที่รัฐบาลจีนหวังเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา โดยสั่งตรวจสอบนมและผลิตภัณฑ์จากนมทั่วประเทศ พบมี 47 ยี่ห้อปลอดภัยไร้สารเมลามีน เพื่อรับประกันความปลอดภัยหลังเกิดเหตุฉาว

จากกรณีข่าวอื้อฉาวด้านความปลอดภัย ของอาหารในประเทศจีน ที่มีการตรวจพบ สารเมลามีนปนเปื้อนในนมซึ่งทำให้มีเด็กป่วย 53,000 คน และเสียชีวิตไป 4 ราย ทำให้หลายประเทศต้องประกาศสั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากประเทศจีนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. นายวิชาญ มินชัยนันท์ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย พญ.ศิริพร กัญชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ชาติรี บานชื่น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานควบคุมเฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเมลามีน ที่ด่านอาหารและยาประจำด่านโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังมีคำสั่งให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังการนำเข้าและการลักลอบนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาจำหน่ายในประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากที่ตลาดโรงเกลือ มีประชาชนมาท่องเที่ยวซื้อสินค้าจำนวนมากทั้งคนไทยและต่างชาติ วันละไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคน

นายวิชาญ กล่าวว่า สำหรับการเฝ้าระวังนมและผลิตภัณฑ์นมที่นำเข้าจากประเทศจีน ยังไม่พบการนำเข้านมผงเลี้ยงเด็กและนมที่ทำจากนมผ่านเขาทางด่านนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจและพบว่ามีผลิตภัณฑ์ในชายเฝ้าระวัง 6 รายการ ระบุแหล่งผลิตจากจีน 5 รายการได้แก่ 1.ลูกอมตรากระต่ายขาว จำนวน 3 ถุงได้อายุไว้ทั้งหมด 2.ลูกอมมิลค์กี้คอร์น แคนดี้ 3.พื้นที่ช็อกโกแลตกลองเขียว 4.พื้นที่ช็อกโกแลตกลองแดง 5.อัลมอนต์ช็อกโกแลตชนิดเม็ด และ 6.ลูกอมผลไม้รวม ไม่ระบุแหล่งผลิต นอกจากนี้ยังมีเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลต ยี่ห้อหนึ่งวางจำหน่ายด้วย จึงขอความร่วมมือให้เก็บออกและงดจำหน่ายชั่วคราว โดยได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเมลามีน และให้รอผลการตรวจอีก 2 สัปดาห์ หากปลอดภัยก็จะอนุญาตให้จำหน่ายต่อ

ด้าน นพ.นรังสรรค์ พิรกิจ รองเลขาธิการ อย. ในฐานะประธานอำนวยการติดตามปัญหาปนเปื้อนเมลามีน ได้เดินทางไปยังโรงงานนมยี่ห้อดังแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ย่านปริมณฑล ก่อนเปิดเผยว่า เนื่องจากบริษัทนมแห่งนี้ได้มีการนำวัตถุดิบจากจีนทั้งนมดิบและนมผงเพื่อนำมาผลิตเครื่องดื่มนมของบริษัทแม่ที่ผ่านมาทางบริษัทได้นำผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมายืนยันกับ อย. แล้ว ว่าวัตถุดิบที่นำเข้านั้นไม่ได้เป็นนมจาก 22 บริษัทที่มีปัญหา อีกทั้งผลการตรวจวิเคราะห์ก็ระบุว่ามีความปลอดภัย แต่เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค อย.จึงยังคงอายัดนมผง 20 ตัน ที่ทางบริษัทเตรียมนำมาผลิตนมพร้อมดื่มเอาไว้ก่อน หากผลการตรวจวิเคราะห์ซ้ำออกมาว่า มีความปลอดภัยก็จะถอนอายัดต่อไป

รองเลขาธิการ อย.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้นั้นยังได้เดินทางไปยัง ตลาดเยาวราช เพื่อตรวจดูว่ายังมี ลูกอมรสนมตรากระต่ายขาว วางจำหน่ายอยู่หรือไม่ ปรากฏว่า ในวันนี้ยังเจอลูกอมรสนมตรากระต่ายขาวประมาณ 10 กวาถุง ซึ่งทางผู้จำหน่ายกำลังเก็บออกจากทองตลาด โดยบอกว่าจะเก็บคืนบริษัท ดังนั้น จึงขอให้ความร่วมมือผู้จำหน่ายเก็บลูกอมยี่ห้อดังกล่าวออกไปด้วย และในตอนเช้าของทุกวันทางวอรรุ่มติดตามปัญหามนปนเปื้อนเมลามีนจะมีการสรุปสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน รายงานไปยัง ปลัดกระทรวง และ รัฐมนตรีต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มี ส่วนผสมของนมจากประเทศจีนออกมาเชื่อว่าประชาชนจะให้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ขณะที่สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจาก กรุงปักกิ่งประเทศจีน ว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของจีน เปิดเผยว่า รัฐบาลจีนได้มีคำสั่งให้ทำการตรวจสอบกลุ่มสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมทั้งสิ้น 269 ตัวอย่าง หลากหลายยี่ห้อตามเมืองใหญ่ทั่วประเทศแล้ว พบว่า มี 47 ยี่ห้อของสินค้าประเภทนมและนมเปรี้ยว ไม่มีสารเมลามีนปนเปื้อน สำนักงานบริหารการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของจีน ระบุในเว็บไซต์ว่า ไม่พบสารเมลามีน ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับจีนที่พยายามขจัดชาวอื้อฉาวด้านความปลอดภัยของอาหารที่ก่อให้เกิดผลสะท้อนไปทั่วโลก

ทำให้หลายประเทศต้องประกาศสั่งห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากประเทศจีน นอกจากนั้น สหภาพยุโรปหรืออียูยังได้สั่งห้ามนำเข้าอาหารเด็กที่มีส่วนผสมของนมจากประเทศจีนทั้งหมด และฮ่องกงก็ยังสั่งเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก นม 2 ยี่ห้อ ที่ตรวจพบมีสารเมลามีนปนเปื้อน โดยเมลามีนเป็นสารเคมีตัวเดียวกับที่ใช้ในการผลิตพลาสติก ขณะที่ญี่ปุ่นสั่งให้บริษัทที่นำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีนให้ตรวจสอบสารเมลามีนปนเปื้อนในตัวสินค้าหรือไม่ด้วย

ส่วนในประเทศจีนเอง มีผลิตภัณฑ์จากนมกว่า 7,000 ตัน ได้ถูกเรียกเก็บจากราคาเพื่อห้ามจำหน่ายทั่วประเทศแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดถูกเรียกเก็บไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ ลูกอมรสนมยี่ห้อกระต่ายขาว ซึ่งเคยมอบให้เป็นของขวัญกับประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ผู้นำสหรัฐในการเยือนจีนครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปี 2515 โดยบริษัทผู้ผลิตลูกอมยี่ห้อนี้ประกาศระงับการจำหน่ายในประเทศไวคอน หลังจากมีการตรวจพบสารเมลามีน ซึ่งนายเฉิน เตอหิมิง รมว. พาณิชย์ของจีน แถลงในเว็บไซต์ของรัฐบาลจีนว่า ในขณะนั้นสิ่งสำคัญก็คือ การเรียกความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้กลับคืนมาอีกครั้ง ซึ่งเรื่องนี้จะบรรลุผลได้ก็ด้วยการเฝ้าติดตามและตรวจสอบ อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือพิมพ์ปักกิ่ง ไทมส์ รายงานว่า ตัวเลขของเด็กที่ล้มป่วยในจีนเพราะดื่มนมปนเปื้อนสารเมลามีนมีปรากฏขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบเด็กผู้ป่วยรายใหม่ในกรุงปักกิ่งอีก 176 คน ส่วนหนังสือพิมพ์ไชนาเดลีรายงานว่ ทางการนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่า ประมาณร้อยละ 5 ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ในนครเซี่ยงไฮ้ แสดงอาการว่าอาจป่วยเป็นนิวไนไตจากการดื่มนมปนเปื้อน ส่วนที่ประเทศไต้หวัน มีรายงานว่ามียเด็ก 3 คน ป่วยเป็นนิวไนไตและแม่ของเด็กก็ล้มป่วยเช่นกัน ขณะเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์ของจีนเผยว่า ได้พัฒนาสารเคมีที่จะช่วยตรวจหาสารเมลามีนที่แสดงผลรวดเร็วและมีราคาถูก ตามคำขอของฝ่ายบริหารมณฑลกานซูเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้ใช้ โดยสารเคมีที่ใช้เป็นตัวทำปฏิกิริยา จะตรวจหาสารเมลามีนได้ในเวลา 20 นาที และมีราคาเพียง 20 หยวนหรือประมาณ 108 บาทเท่านั้น

โดย เติลนิวัส วัน อาทิตย์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551 11:02 น.